

TRADING CONCEPT ตอน นักลงทุนผู้ใจบุญ (จบ)

สวัสดิ์ศรีรับท่านนักลงทุน กลับมาพบกันอีกเช่นเคย เชื่อว่าช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หากใครคอยเดาใจตลาดว่าจะผ่านหรือจะหลุดระดับ 1600 จุด คงปวดหัวน่าดูเพราะดัชนีฯ เล่นกระโดดข้ามกลับไปกลับมาเป็นมาย่องเลยทีเดียว



หากใครไม่ยอมปวดหัวแบบนี้ ก็ลองใช้กฎข้อที่ 6 ของท่านเซอร์ จอห์น เทมเปิลตัน ที่กล่าวไว้ว่า “ข้อมูลค่าหุ้น ไม่ใช่ชี้แนวโน้มตลาด หรือภาวะเศรษฐกิจ” เชื่อว่าจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นแน่นอนครับ

สองฉบับที่ผ่านมา จารย์ดีได้คุยถึงกฎการลงทุน 6 ข้อจากทั้งหมด 16 ข้อไปแล้ว ฉบับนี้ มาดูข้อที่เหลือกันต่อครับ

กฎการลงทุน 16 ข้อ

7. อย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียว

ไม่ว่าเราจะทำการบ้านดีแค่ไหน ไม่ว่าจะพิถีพิถันในการวิเคราะห์หุ้นเพียงใด ไม่ว่าจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานก็ตาม **อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากเสมอ** เพราะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ช่างมีมากเสียเหลือเกิน เช่น ภัยธรรมชาติ ปัญหาการประท้วงของแรงงาน หรือแม้แต่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของคู่แข่ง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อบริษัท และสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรง เช่นนี้แล้วใครจะกล้าการันตีกราฟราคาหรือกำไรของบริษัทในอนาคตได้ (ถ้าเจอใครกล้ารับประกันจารย์ดีแนะนำให้เดินหนีมาห่างๆ ครับ)

ทางที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาที่ก็คือ การกระจายการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม ในหุ้นหลายๆ ประเทศ หรือแม้แต่ในสินทรัพย์อื่นๆ นอกเหนือไปจากหุ้น ยิ่งเราเปิดกว้าง มองหาสินทรัพย์ใหม่ หรือสินทรัพย์เดิมในตลาดใหม่ ก็จะมีโอกาสพบเจอกับ โอกาสในการลงทุนที่ดีได้เสมอ

8. ชยันทำการบ้าน

ก่อนที่จะลงทุนทุกครั้ง ต้องคุย แคะ แกะ เกา ข้อมูลของบริษัทให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (อย่าซื้อหุ้นแบบบริบร้อน) อย่างนี้น้อยๆ ต้องทำให้เจอว่า มีบริษัทที่มีข้อดีอะไร ที่ทำให้สามารถที่จะ

ประสบความสำเร็จโดดเด่นเหนือไปกว่าคู่แข่งได้

อย่าลืมนว่าการเข้าซื้อบริษัทที่ดีนั้น มองได้สองมุมดังต่อไปนี้

1. มองว่าบริษัทจะมีการเติบโตของยอดขายและกำไร ดังนั้น การซื้อหุ้นของบริษัทคือการ**ซื้อรายรับในอนาคต** และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทขยายตัว มีรายรับเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่แล้วราคาของหุ้นก็จะปรับตัวตามไปด้วย (การซื้อรายรับของบริษัทแบบนี้ มักตีมูลค่าราคาหุ้นด้วย Price per Earning Ratio)

2. มองว่าบริษัทอาจถูกซื้อหรือสามารถขายตัวเองได้มากกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทเป็นเจ้าของอยู่ (มักตีมูลค่าราคาหุ้นด้วย Price per Book Value) สำหรับวิธีที่สองนี้ **เป็นการซื้อสินทรัพย์** มีข้อควรระวังก็คือ บางครั้งการที่ราคาหุ้นลดลงต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าบริษัท จนบางครั้ง **PBV ต่ำกว่า 1 ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจมีเรื่องแย่งๆ ที่สมเหตุสมผลอยู่เบื้องหลัง**

ถ้านักลงทุนมีข้อจำกัดในการทำการบ้าน ก็จำเป็นต้องหาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยครับ

9. ติดตามการลงทุนทุกฝีก้าว

ความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอน ไม่ว่าตลาดกระทิงหรือตลาดหมี ก็ไม่สามารถยืนยงคงอยู่ได้ตลอดเวลา หุ้นของบริษัทก็เช่นกัน **ไม่มีบริษัทหรือหุ้นตัวไหนในตลาดที่สามารถซื้อและลืมมันไปเลยได้**

เทมเปิลตันยกตัวอย่าง หุ้น 30 ตัว ที่ใช้คำนวณดัชนีดาวโจนส์ ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 1978 แต่ละปีก็จะมีหุ้นหลายตัวในนั้นหลุดไปออกมา บ้างก็เพราะราคาตกต่ำ บริษัทถูกซื้อ ออกนอกตลาด หรือแม้แต่ล้มละลาย

เทมเปิลตันจึงแนะนำให้ตั้งความคาดหวังเป็นธงไว้ จากนั้นติดตามการลงทุนทุกฝีก้าว และพร้อมที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น

จารย์ดีขอขยายความนิดครับ ไม่งั้นการลงทุนจะกลายเป็นการเก็งกำไรไป คำว่าติดตามการลงทุน เป็นคนละเรื่องกับการนั่งเฝ้าหน้าจอนะครับ

10. อย่าตื่นตูม

บางครั้ง นักลงทุนไม่ได้ขาย ในจังหวะที่ทุกคนกำลังอยากซื้อ ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป อาจติดหุ้นในเมื่อตลาดเกิดวิกฤติและร่วงลงอย่างรุนแรง สิ่งที่สำคัญคือ **อย่าตื่นตูม** โดยการรีบขายในวันรุ่งขึ้น เพราะ**เวลาที่ควรขายคือ ก่อนเกิดวิกฤติ ไม่ใช่หลังวิกฤติ**



ดังนั้น เมื่อเห็นวิกฤติแล้ว ให้ดูพอร์ตแล้ว ถามตัวเองว่า หากยังไม่มีหุ้นอยู่ในภาวะหลังวิกฤติแบบนี้ หุ้นตัวดังกล่าวน่าจะเข้าไปซื้อหรือไม่ **เหตุผลเดียวที่จะขายหุ้นหลังวิกฤติ** คือการที่นักลงทุนเจอหุ้นที่น่าสนใจมากกว่าตัวที่ถืออยู่

11. เรียนรู้จากความผิดพลาด

ทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการลงทุน ก็คืออย่าลงทุน (แต่นั่นน่าจะเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวง กว่าความผิดพลาดที่เกิดจากการลงทุนเสียอีก)

ทางแก้เรื่องความผิดพลาดในการลงทุน คือให้รอภัยตัวเองเมื่อเกิดความผิดพลาด อย่าตำหนิตัวเอง หรือพยายามแก้ตัว และเอาเงินทุนที่เสียไปกลับคืนด้วยการรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แต่เทมเปิลตันแนะนำให้เรียนรู้ และพัฒนาการลงทุนของตัวเองจากความผิดพลาดในแต่ละครั้ง (รวมถึงเรียนรู้จากความผิดพลาดของนักลงทุนคนอื่นด้วย)

อย่างน้อยๆ หากเราไม่ทำผิดในเรื่องเดิมซ้ำ รับรองว่าการลงทุนของท่านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ แน่แน่นอนครับ

12. หมั่นภาวนา

การสวดมนต์ภาวนา หรือทำสมาธิอยู่เสมอ จะทำให้จิตใจใส คิดอ่านได้ละเอียดขึ้น และลดความผิดพลาดลง

13. ผลการลงทุน โดยทั่วไปจะแพ้ตลาด

อย่าตกใจที่เห็นผลการลงทุนของตัวเองหรือกองทุนส่วนใหญ่ แพ้ดัชนี เหตุผลหลักๆ ที่ทำให้ต่างกันเพราะพอร์ตการลงทุนมีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และหลายๆ ช่วงเวลาจะถือเงินสดด้วย จึงไม่ได้ลงในหุ้น 100%

14. หาคำตอบใหม่ๆ อยู่เสมอ

อย่ายึดมั่นในวิธีใดๆ มากเกินไป เพราะตลาดและปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจึงต้องอย่าหยุดสงสัย และคอยหาคำตอบใหม่ให้กับโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ



15. ไม่มีกำไรง่ายๆ ในการลงทุน

หุ้นตัวหนึ่งเคยสร้างกำไรให้มหาศาล ไม่ได้หมายความว่ากรกลับเข้าไปซื้ออีกรอบในวันนี้จะสร้างกำไรได้ บริษัทที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักดี ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นของบริษัทดังกล่าวน่าลงทุนที่ราคาในขณะนั้น การลงทุนนอกจากไม่ใช่อารมณ์แล้ว ยังต้องใช้กำลัง ความรู้และเวลา ในการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ไม่มีกำไรได้มาง่ายๆ ครับ ดังนั้นอย่าลงทุนตามเคล็ดลับ หรือวิธีลัดที่ดูง่าย

16. อย่ากลัวตลาดหรือมองโลกในแง่ร้ายเกินไป

การลงทุนย่อมมีทั้งกำไรและขาดทุน บางครั้งตลาดอาจมีการย่อตัวเบาๆ หรือวิกฤติที่ทำให้เกิดการร่วงหล่นอย่างรุนแรง อาจใช้เวลาสั้น หรือบางทีกินเวลานานหลายสิบปี แต่สุดท้ายความจริงอย่างหนึ่งที่ยืนหยัดในตลาดหุ้นทุกแห่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งก็คือ ในระยะยาวแล้วบริษัทที่มีคุณภาพในตลาดจะเติบโต และราคาหุ้นจะปรับขึ้นในที่สุดครับ...จารย์ดี

คำคมเขียนหุ้น



เซอร์ จอห์น เทมเปิลตัน (Sir. John Templeton)

“คำที่อันตรายที่สุด ในการลงทุน คือ **ครั้งนี้..ไม่เหมือนเดิม**”

“The four most dangerous words in investing are: ‘This time it’s different.’”

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณี่ต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน